

ขอแจ้งแผนงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีงบประมาณ 2555
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทำงานระบบบริหารจัดการคุณภาพรวม
เทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 22 สิงหาคม 2554 และให้บรรลุผล
วัตถุประสงค์ตามแผนงาน

จึงขอความร่วมมือในการแสดงออก แสดงพลังความคิด ความรู้ และ
ประสบการณ์ของทุกท่านที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานและชาวเทคโนโลยี
ฯ โอกาสนี้ ขอขอบคุณมาจกทุกท่านที่ได้ความร่วมมือเป็นอย่างดี



แผนงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2555

เดือน	เนื้อหาแลกเปลี่ยน	ผู้เล่าเรื่อง หลัก	ผู้ร่วมแบ่งปัน
ตุลาคม 2554	งานอบรม การจัดทำค่ายด้านการศึกษา (ครู, นักเรียน)	โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน	1. ฝ่ายบริการวิชาการ 2. โครงการอุทยานผีเสื้อ
พฤศจิกายน 2554	งานบริการวิชาชีพ (กลุ่มคณาจารย์ มทส.)	โครงการหน่วยบริการห้องปฏิบัติการ	1.โครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย 2. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
ธันวาคม 2554	งานที่ปรึกษา (กลุ่มอุตสาหกรรม/เอกชน)	โครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย	1.ฝ่ายปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยี 2. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 3. โครงการหน่วยบริการห้องปฏิบัติการ
มกราคม 2555	งานที่ปรึกษา (กลุ่มธุรกิจ/เอกชน)	โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์	1.โครงการหน่วยบริการห้องปฏิบัติการ 2. โครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย
กุมภาพันธ์ 2555	ทางโทรศัพท์	โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์	1.โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 2. โครงการอุทยานผีเสื้อ 3. โครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม
มีนาคม 2555	ทางเอกสาร หรือ Mail	โครงการเมืองจรรยาจำลอง	1.โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 2. โครงการอุทยานผีเสื้อ
เมษายน 2555	ทางตรง (บุคคล)	สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี	1. ฝ่ายบริการวิชาการ 2.ฝ่ายปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยี
พฤษภาคม 2555	สรุปบทเรียนความรู้ที่ได้รับเพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติที่ดี พิจารณาบรรลุเป้าหมายการจัดการความรู้หรือไม่อย่างไร	งานติดตามตรวจสอบและประเมินผล เทคโนโลยี	1. ฝ่ายบริการวิชาการ 2.ฝ่ายปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยี 3. สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนโลยี
มิถุนายน 2555	ทบทวน/กำหนดเป้าหมายการจัดการความรู้	ผู้อำนวยการเทคโนโลยี	1. คณะทำงานระบบการจัดการความรู้เทคโนโลยี 2. ฝ่าย/โครงการ

หมายเหตุ : ผลผลิตที่ประชุมคณะทำงานระบบบริหารจัดการคุณภาพรวม เทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2554

วันที่ 22 สิงหาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ตอบสนองเป้าหมายการจัดการความรู้ “เทคนิคประสานงานตามกลุ่มผู้รับบริการ”
2. กำหนดให้ฝ่าย/โครงการหมุนเวียนกันเป็นผู้เล่าเรื่องหลัก และให้มีผู้ร่วมแบ่งปัน ในเนื้อหาที่สอดคล้องกันเพื่อเน้นความเป็นทีมงานมากยิ่งขึ้น